

หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 54 ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2015

พันธกิจแพร่ภาพกระจายเสียง จี.ซี.เอ็น. เกิดขึ้นจากความวางเปล่า

คลื่นสัญญาณที่ดีและให้ความสุขได้ช่วยฟื้นฟูชีวิตของผู้ชมขึ้นมาใหม่



รายการที่เต็มไปด้วยชีวิตรายการต่าง ๆ ของโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น.ได้แพร่กระจายความสว่างไปสู่สัญญาณจิตของผู้ชมและ เปิดเผยถึงพระเจ้าพระผู้สร้างและพระเยซูคริสต์ไปยังประเทศต่าง ๆ มากกว่า 170 ประเทศ ภาพด้านบน แสงสว่างรูป ทรงไม้กางเขนปรากฏอยู่เหนือตึกเอ็มไพร์สเตตในวันแรกของการแพร่ภาพออกอากาศในนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ภาพตรงกลาง จากซ้าย การประกาศพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์ครั้งใหญ่ที่ประเทศอุกานดาของ ดร.แจร์ร็อก ลีที่ 1 การรายงานโดยสำนักข่าวจี.ซี.เอ็น. พิธีก่อตั้งและพิธีเปิดโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. การประกาศครั้งใหญ่ที่ประเทศอิสราเอล ด้านล่าง การประชุมสื่อสารมวลชนคริสเตียนนานาชาติของสมาคม เอ็น.อาร์.บี.

จี.ซี.เอ็น. (ประธาน: ผู้ปกครองโบอาส เจ.ลี) ได้เข้าร่วมในการประชุมสื่อมวลชนคริสเตียนนานาชาติของสมาคมผู้แพร่ภาพกระจายเสียงศาสนาแห่งชาติ (NRB) ประจำปี 2015 เหมือนที่ผ่านมา สมาคมผู้แพร่ภาพกระจายเสียงศาสนาแห่งชาติก่อตั้งขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของสื่อมวลชนคริสเตียนและจัดการประชุมเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและรายการต่าง ๆ และเพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมกับสื่อมวลชนคริสเตียนคนอื่น

ในปี 2015 การประชุมถูกจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมและรีสอร์ท "เกย์ลอร์ด ออฟริยาแลนด์" ในเมืองแนชวิลล์ รัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 23 ถึง 26 กุมภาพันธ์ จี.ซี.เอ็น. (www.gbcn.org) ได้จัดแสดงเนื้อหาและเทคโนโลยีการ ผลิตที่หลากหลายของตน มีสามัคคีธรรมที่ดีกับผู้นำสมาคม เอ็น.อาร์.บี. และสื่อมวลชนคริสเตียนที่มีอิทธิพลหลายคนและลงนามการเป็นหุ้นส่วนกับหน่วยงานต่าง ๆ แปรหน่วยงานจากหาประเทศ

ศิษยาภิบาลอาวูโส ดร.แจร์ร็อก ลีเป็นผู้ก่อตั้งและประธานคณะกรรมการบริหารของจี.ซี.เอ็น. นับจากการเปิดคริสตจักร เป็นต้นมาท่านเชื่อว่าพันธกิจแพร่ภาพกระจายเสียงคือวิธีการเผยแพร่วาทะกิตติคุณและการทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจของ พระเจ้าที่มีประสิทธิภาพ ท่านอธิษฐานต่อพันธกิจนี้และในที่สุดในวันที่ 1 มกราคม 2000 เมื่อสหัสวรรษใหม่เริ่มต้นขึ้น ท่านได้เริ่มต้นโทรทัศน์มันมิน (ปัจจุบันคือ จี.ซี.เอ็น.)

ผู้ปกครองจอห์นนี่ เจ. คิม (ผู้อำนวยการจี.ซี.เอ็น.) ได้ยื่นเกี่ยวกับการประชุมของสมาคม เอ็น. อาร์. บี. และท่านได้เขา ร่วมในการจัดนิทรรศการในเดือนกุมภาพันธ์ 2000 ที่นั่นท่านได้ค้นพบความเป็นไปได้โดยไม่จำกัดสำหรับการพัฒนา พันธกิจแพร่ภาพกระจายเสียงและพบปะกับผู้คนที่ยากแรมมือกับ จี.ซี.เอ็น.

ในการประชุมของสมาคม เอ็น.อาร์.บี. สมาชิกของ จี.ซี.เอ็น. ได้

พบปะกับผู้คนมากมายและสร้างความเชื่อมโยงกับผู้คน ที่ต้องการช่วยเหลือ การประกาศใหญ่ในต่างประเทศของ ดร.แจร์ร็อก ลีและคนเหล่านั้น ประสบความสำเร็จในการเผยแพร่วาทะกิตติคุณออกสู่ทั่วโลก จากเดือนกรกฎาคมปี 2000 เป็นต้นมา จี.ซี.เอ็น. ได้ขยายทอดศดการประกาศใหญ่ในต่างประเทศของ ดร.ลีและส่งผลให้ผู้คนจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าร่วมในการประกาศด้วยตนเองมีประสบการณ์กับพระคุณและการทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจแบบเดียวกันผ่านหน้าจอโทรทัศน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการรายงานเกี่ยวกับการประกาศพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์ครั้งใหญ่ในอุกานดาในปี 2000 โดยจี.ซี.เอ็น. และการประกาศครั้งใหญ่ในรัสเซียปี 2003 ได้ถูกเผยแพร่ออกอากาศผ่านโทรทัศน์ที.บี.เอ็น.ของรัสเซีย ซึ่งทำให้โทรทัศน์มันมินเป็นที่รู้จักทั่วโลก

ในปี 2004 ผู้นำของสื่อมวลชนคริสเตียนจำนวนมากทั่วโลกเดินทางมาเยี่ยมคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลและจี.ซี.เอ็น. (เครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก) ได้ถูกตั้งขึ้นพร้อมกับการมาเยี่ยมของคนเหล่านี้ ในปี 2005 จี.ซี.เอ็น. สถาปนาความร่วมมือในระดับท้องถิ่นและเริ่มต้นออกอากาศรายการในฐานะของโทรทัศน์สาธารณะในนิวยอร์กจากเครื่องส่งสัญญาณที่ อยู่ในตึกเอ็มไพร์สเตตในนครนิวยอร์ก

หลังจากนั้นจี.ซี.เอ็น. เริ่มมีบทบาทสำคัญต่อการประกาศใหญ่ของ ดร.แจร์ร็อก ลีในสาธารณรัฐประชาธิปไตยของโก ใน นครนิวยอร์กของสหรัฐ ในอิสราเอล และในเอสโตเนียด้วยการแพร่ภาพออกอากาศรายการประกาศเหล่านั้นผ่านดาว เทียมและอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนกันยายน 2009 การประกาศใหญ่ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ กรุงเยรูซาเล็มได้ถูกแพร่ภาพออกอากาศออกไปยังประเทศต่าง ๆ มากกว่า 220 ประเทศผ่านสื่อมวลชน 33 สถานี

ศิษยาภิบาลอีจิน ลีได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการทั่วไปในเดือนตุลาคม 2013 จากนั้นเป็นต้นมาท่านได้สร้างความ เป็นปึกแผ่นให้กับ

อำนาจการบริหารฝ่ายวิญญาณและความเป็นเอกภาพด้วยความรัก ยิ่งกว่านั้น จี.ซี.เอ็น. ได้เริ่มผลิต รายการใหม่ ๆ ด้วยเนื้อหาที่มาจากพระเจ้า และทำให้เกิดจุดเริ่มต้นใหม่ในความรักและความสนใจอย่างมากของผู้ชม รายการต่าง ๆ ของจี.ซี.เอ็น. ได้สร้างความรู้สึกในแง่บวกและนำการเปลี่ยนแปลงและชีวิตมาสู่ผู้ชมทั่วโลก

สื่อมวลชนท่านหนึ่งของโทรทัศน์ที.บี.เอ็น.ของรัสเซีย (ประธาน: ศิษยาภิบาลอีกร นิกิติน) กล่าวว่า "ผู้ชมรายการ ของที.บี.เอ็น.รัสเซียส่งคำพยานและจดหมายขอบคุณหลายพันฉบับเข้ามาในแต่ละเดือนและเราได้ยินถึงเรื่องราวที่น่า ประทับใจเกี่ยวกับประสบการณ์ของคนเหล่านั้น ต่อการทำงานของพระเจ้าผ่านคำอธิษฐานเพื่อผู้ป่วยของ ดร.ลี พระคำ แห่งชีวิตของท่าน และการสำแดงการทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจ" นอกจากนี้โทรทัศน์เอ็นเอส (ซึ่งออกอากาศครอบคลุม ทั่วแถบลาตินอเมริกา) ได้รับจดหมายขอบคุณจากผู้คนที่ยากแรมและได้รับพระพรผ่านทางรายการของ จี.ซี.เอ็น. และ หลายคนได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกในคริสตจักรสาขาของมันมินในแถบลาตินอเมริกาหรือเข้าเป็นสมาชิกของคริสตจักร มันมินเซ็นทรัล

เวลานี้จี.ซี.เอ็น. กำลังแพร่ภาพออกอากาศรายการต่าง ๆ ของตนและการนมัสการของคริสตจักร ไปยังประเทศต่าง ๆ มากกว่า 170 ประเทศผ่านการเป็นหุ้นส่วนกับสื่อมวลชนแถวหน้าของโลก ดังนั้นสมาชิกของคริสตจักรสาขาทั่วโลกจึง สามารถเข้าร่วมในการนมัสการของคริสตจักรกลางผ่านการถ่ายทอดสด (หรือเทปบันทึกการนมัสการในบางพื้นที่เนื่อง จากความแตกต่างในเรื่องเวลา) จากการทำเช่นนี้ สมาชิกคริสตจักรเหล่านั้นจึงเกาะติดกับกระแสฝ่ายวิญญาณแบบเดียวกันกับสมาชิกที่คริสตจักรกลาง จี.ซี.เอ็น. จะสำแดงฤทธิ์อำนาจของ พระกิตติคุณและพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่กับผู้คนที่มีชีวิตอยู่ในยุคสุดท้ายนี้ต่อไป อย่างชัดเจนและจะมุ่งทำให้พระมหาบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่

“อย่าลวงประเวณีฝ่าเมียเขา”



ศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.แจร์อ็อก ลี

“อย่าลวงประเวณีฝ่าเมียเขา” (อพยพ 20:14)

การลวงประเวณีหมายถึงการมีความสัมพันธ์ทางเพศโดยสมัครใจระหว่างบุคคลที่แต่งงานแล้วกับคนอื่นที่ไม่ใช่คู่สมรส ตามกฎหมายของคุณในอดีตสิ่งนี้ถือเป็นความบาปที่ร้ายแรงมาก แต่ในปัจจุบันจิตสำนึกของคุณคนได้ค้นหาและเข้มนี่ สำนึกเรื่องความบาปเพียงเล็กน้อย ผลลัพธ์ก็คือเขาทำบาปประเภทนี้อย่างง่ายดาย

แต่ไม่ว่าโลกนี้จะเต็มไปด้วยความบาปมากมายเพียงใดก็ตามเราทั้งหลายที่เป็นบุตรของพระเจ้าควรตื่นตัวและเดินอยู่ในความสว่างเสมอ (โรม 13:12) พระบัญญัติข้อที่เจ็ดซึ่งห้ามไม่ให้เราลวงประเวณีฝ่าเมียเขาเป็นบรรจความหมายฝ่าย วิญญาณเอาไว้ที่ลึกซึ่งก้าวกារห้ามเราไม่ให้ลวงประเวณี ขอให้เรารู้ความหมายเหล่านี้

ประการแรก เราต้องไม่ลวงประเวณีด้วยการกระทำ

การลวงประเวณีด้วยการกระทำถือเป็นการงานอย่างหนึ่งของเนื้อหนัง และพระคัมภีร์บอกเราอย่างชัดเจนว่าผู้คนที่ลวง ประเวณีจะไม่รอด (กาลาเทีย 5:19-21)

1 โครินธ์ 6:9-10 กล่าวว่า “ท่านไม่รู้หรือว่าคนอธรรมจะไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก อยาหลงเลขคนลวง ประเวณี คนถือรูปเคารพ คนคิดฝ่าเมียเขาคนนี้เสียเหมือนผู้หญิงหรือคนที่เปิ่นกะเทย คนขโมย คนโลก คนขี้เมา คน ปากทรายคนล่อ โกงจะไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก” แน่นอน ในกรณีของผู้เชื่อใหม่ที่มีความเชื่อเล็กน้อย พระเจ้าอาจทรงให้โอกาสเขากลับใจ แต่หลังจากรู้ความจริงใน ระดับหนึ่ง ถ้าคนหนึ่งทำตาม การงานของเนื้อหนังที่เห็น ได้ชัดเจนประเภทนี้ก็เป็นการศึกษาที่เขาจะได้รับ วิญญาณแห่ง การกลับใจ เลวีนิติ 20:10 เตือนเราว่า “ถ้าผู้ใดร่วมประเวณีกับ ภรรยาของผู้อื่น คือเขาได้ร่วมประเวณีกับภรรยาของ เพื่อนบ้านต้องให้สุ่มรวม ประเวณีทั้งชายและหญิงนั้นมีโทษถึงตายเป็นแน่”

อนึ่ง พระคัมภีร์ห้ามการมีเพศสัมพันธ์แบบสมยอมกันระหว่างคนสอง คนที่แต่งงานแล้วและการมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์ หรือกับคนที่อยู่ในเพศ เดียวกันอย่างเขมงวด พระเจ้าทรงห้ามไม่ให้เราทำบาปที่นำไปสู่ความตายเช่น

นั่นเพราะพระองค์ ทรงรักเรา ด้วยเหตุนี้ท่านไม่ควรทำตามทิศทางของโลกนี้ และทำให้ตนเองเป็นมลทิน

ประการที่สอง เราต้องกำจัดการลวงประเวณีในจิตใจทิ้งไป ในมีทธิวิ 5:27-28 พระเยซูคริสต์ผู้ใดมองหญิงเพื่อให้เกิดใจกำหนดใน หญิงนั้น ผู้นั้นก็ไคลงประเวณีกับหญิงนั้นแล้ว ในจิตใจของเขา

ก่อนที่คนจะทำบาปด้วยการกระทำ อันดับแรกเขาจะมีบาปอยู่ในจิตใจ ของคนก่อน เพราะเขาเกลียดชังคนอื่นในจิตใจ เขาจึงก่อความเสียหายให้กับ คนอื่นและเพราะเขามีความโกรธในจิตใจของเขาจึงแสดงความโกรธออกมา เช่นเดียวกับ ถ้าคนหนึ่งมีความคิดลวงประเวณีอยู่ในจิตใจ สิ่งนี้ก็สามารถ พัฒนาเป็นการลวงประเวณีด้วยการกระทำ

ด้วยเหตุนี้ แม้การลวงประเวณียังไม่ได้ออกมาเป็นการกระทำ แต่ ถ้าเขามีสั่งนั้นอยู่ในจิตใจ สิ่งนั้นถือเป็นการ ลวงประเวณีแล้ว สิ่งนี้เกิดมาจาก รากเหง้าเดียวกันกับการลวงประเวณี บางคนสอนว่ามนุษย์ไม่สามารถ กำจัดการ ลวงประเวณีออกไปจากจิตใจได้ เขาทำไต่เพียงพยายามหักห้ามสิ่ง นั้นเอาไว้เท่านั้น แน่นอน ด้วยความสามารถของ มนุษย์เราทำสิ่งนั้นไม่ได้ แต่เราได้รับกำลังจากพระเจ้าโดยผ่านการอธิษฐานและการอดอาหาร เรา ก็สามารถกำจัด ธรรมชาติบาปนี้ออกไปจากจิตใจของเราได้

พระเยซูทรงสวมมงกุฎหนามและหลังพระ โโลหิตประเสริฐของพระองค์ เพื่อยกโทษความบาปที่เราทำด้วยความคิดให้กับ เรา ยิ่งกว่านั้น พระเจ้า ได้ทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาให้เราซึ่งพระองค์สามารถช่วยเรากำจัด ธรรมชาติบาปในจิตใจ ของเราทิ้งไปได้ เมื่อเราถอนรากธรรมชาติบาปออกไปแล้ว เราจะไม่ได้แบกรับทั้งเรื่องความเท็จอีก แน่นอน ในขั้นตอน ของการ กำจัดธรรมชาติบาปนี้ทิ้งไปเราอาจรู้สึกว่าการลวงประเวณีนั้นหายไป แต่ ถ้าเราพยายามที่จะกำจัดบาปและ ความชั่วทิ้ง ไปอย่างแท้จริงด้วยการเชื่อและ เชื่อฟังพระเจ้าของพระเจ้า เราจะไม่มีวันอยู่ในสถานะเดิมอีกต่อไป

เมื่อเราลอกกลับของหัวหอมใหญ่ออก แม่หลังจากที่เราลอกออกไปสอง สามกลีบแล้ว แต่เราก็ยังมีกลีบที่ลักษณะคล้าย กันหลงเหลืออยู่ แต่ถ้าเราลอก กลีบเหล่านั้นออกอย่างต่อเนื่อง ในที่สุดก็จะไม่มีสิ่งใดเหลือให้เราลอกออก อีก หลักการ เดียวกันใช้กับธรรมชาติบาปของเรา ดังนั้นถ้าเรามีความเชื่อเรา จะไม่ท้อใจ เราควรเชื่อว่าเราจะได้รับการสร้างขึ้นใหม่ ตามขนาดของความ พยายามของเราและเราจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ในไม่ช้า

ในขั้นตอนของการกำจัดธรรมชาติบาปนี้ทิ้งไปนี้ แม้ว่าความคิดลวง ประเวณีจะหลุดขึ้นมาในความคิดของท่านในช่วง หนึ่ง แต่พระเจ้าก็ไม่ทรง กล่าวโทษว่าท่านลวงประเวณี ปัญหาก็เกิดขึ้นเมื่อท่านต้ออดความคิดนั้น ด้วยจินตนาการ ของท่าน แต่ถ้าท่านกลับใจจากสิ่งนั้นในทันทีหลังจากท่าน รู้ตัวและพยายามที่จะรับการชำระให้บริสุทธิ์อย่างต่อเนื่อง พระเจ้าจะทรง ประทานพระคุณและกำลังให้กับท่าน

ประการที่สาม เราต้องไม่ลวงประเวณีฝ่ายวิญญาณ

ทั้งการลวงประเวณีฝ่ายร่างกายด้วยการกระทำและการลวงประเวณีใน จิตใจล้วนอยู่ภายใต้การลวงประเวณีฝ่ายเนื้อ หนึ่ง แต่สิ่งที่น่ากลัวมากกว่า นั้นคือการลวงประเวณีฝ่ายวิญญาณ การลวงประเวณีฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้นเมื่อ คนหนึ่งรัก โลกมากกว่ารักพระเจ้าแม่เขาจะประกาศถึงความเชื่อของคนใน พระเจ้าก็ตาม

โคโลสี 3:5-6 กล่าวว่า “เหตุฉะนั้นจงประหารอวัยวะของท่านซึ่งอยู่ ฝ่ายโลกนี้ คือการลวงประเวณี การโสโครกประาด ตินหาความปรารถนาชั่ว และความโลภ ซึ่งเป็นการนับถือรูปเคารพ เพราะสิ่งเหล่านี้ พระอาชญาของ พระเจ้าก็ลงมา แกนตรแห่งการ ไม่เชื่อฟัง”

แมคนหนึ่งได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ มีประสบการณ์กับการทำงานของ พระเจ้า และมีความเชื่อ แต่เขาจะไม่ได้อำนาจ ความโลภทั้งไปจากจิตใจของ คน เขาก็จะรักสิ่งของฝ่ายโลกมากกว่าพระเจ้า กล่าวคือ ถ้าเขามีความโลภ สิ่ง นั้นจะนำ เขาไปสู่การไหวรูปเคารพฝ่ายวิญญาณและสิ่งนั้นจะขยายกว้างไปสู่

การลวงประเวณีฝ่ายวิญญาณ

ถ้าเช่นนั้นการ ไหวรูปเคารพฝ่ายวิญญาณในพระบัญญัติข้อที่สองกับการ ลวงประเวณีฝ่ายวิญญาณในพระบัญญัติข้อที่ เจ็ดแตกต่างกันอย่างไร การไหว รูปเคารพฝ่ายวิญญาณหมายถึงทุก “สิ่ง” ที่เรารักมากกว่าพระเจ้า การไหวรูป เคารพ ฝ่ายร่างกายเกิดขึ้นเมื่อคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าสร้างรูปปั้นและกราบไหวว สิ่งนั้น แต่เมื่อคนที่มีความเชื่ออ่อนแอรักโลกมากกว่ารักพระเจ้า สิ่งนี้คือการ ไหวรูปเคารพฝ่ายวิญญาณ

การเป็นผู้เชื่อใหม่ เพราะเขามีความเชื่ออ่อนแอ เขาอาจหลงรักเงินทอง ชื่อ เสียง หรือคนในครอบครัวของตนมากกว่ารัก พระเจ้า สิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นรูปเคารพสำหรับเขา แต่เมื่อเขาฟังพระคำและอธิษฐานเขาก็เริ่มเชื่อใน จิตใจของคนว่า พระคำในพระคัมภีร์เป็นความจริงและเชื่อว่าสวรรค์และนรก มีอยู่จริง เขาเชื่อว่าเขารักพระเจ้าก่อนเป็นอันดับแรก ตอนนี้เขามีความเชื่อ แต่เขาเข้มนักโลกมากกว่ารักพระเจ้าอยู่และรับเอาสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นของความ มีคเขาบางอย่างคือ เนื่อง นี้เป็นการละทิ้งความรักที่เขาได้รับจากพระเจ้าและ สิ่งนี้คือการลวงประเวณีฝ่ายวิญญาณ บ่อยครั้งพระคัมภีร์จะ เปรียบเทียบความ สัมพันธระหว่างอิสราเอลกับพระเจ้าว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับบุตร ของคน แต่บางครั้ง พระคัมภีร์ก็เปรียบเทียบว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสามี กับภรรยาซึ่งได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะรักกันด้วยสุดใจของคน

แต่ในประวัติศาสตร์ของอิสราเอล ชนชาติอิสราเอลมักทอดทิ้งพันธ สัญญากับพระเจ้าและหันไปกราบไหววพระของคน ต่างชาติ เขารู้จักพระเจ้า ผู้ทรงสำแดงหมายสำคัญและการอัศจรรย์ให้เขาเห็นเป็นอย่างดี แต่เขาก็ถูกล ลวงให้ทำตาม ความปรารถนาของตน คนเหล่านั้นรับเอารูปเคารพของ คนต่างชาติและกราบไหววสิ่งเหล่านั้น การกราบไหววรูปเคารพ นี้คือการลวง ประเวณีฝ่ายวิญญาณ (1 พงศาวดาร 5:25)

อาณาจักรเหนือของอิสราเอลลวงประเวณีฝ่ายวิญญาณด้วยการ ไหวรูป เคารพและพระเจ้าทรงทอดทิ้งเขาและเขาก็ถูก ทำลาย แม่หลังจากที่ได้เห็น สิ่งเหล่านั้นแล้วก็ตามอาณาจักร โดของยูดาห์ก็ยังไม่กลับใจแต่เขากลับ ไหวรูป เคารพอย่าง ต่อเนื่อง ในที่สุด คนเหล่านั้นก็ถูกทำลายโดยคนต่างชาติเช่นกัน (เยเรมีย์ 3:8)

วันที่เราทั้งหลายที่เป็นบุตรของพระเจ้าคือเจ้าสาวขององค์พระผู้เป็น เจ้า (2 โครินธ์ 11:2) ถ้าคนหนึ่งเชื่อในองค์พระผู้ เป็นเจ้า ได้รับพระวิญญาณ บริสุทธิ์ และเรียกองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า “เจ้าบ่าวของข้าพระองค์” แต่เขาเข้ มังกรรักโลกและ ประนีประนอมกับความเท็จ สิ่งนี้คือการลวงประเวณีฝ่าย วิญญาณ (ยากอบ 4:4) คนที่ทรยศต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและ ลวงประเวณีจะ ไม่สามารถเป็นเจ้าสาวของพระองค์และไม่สามารถเข้าร่วมในงานเลี้ยงสมรส ของพระองค์เช่นกัน

เพราะเหตุนี้การลวงประเวณีฝ่ายวิญญาณจึงน่ากลัวมากกว่าการลวง ประเวณีฝ่ายเนื้อหนัง สมมติว่านางของชายแครงชาติ ชายของตนและถมน้ำลาย รดหน้าเขา นี้คือการทำผิดที่ร้ายแรง แต่ก็มีโอกาสที่พี่ชายจะยกโทษให้กับ น้องชายของตน แต่ถลถูกชายทำเช่นนี้กับพ่อของตน นี่เป็นการกระทำที่ เสื่อมทรามมากจนเขาแทบจะไม่ได้รับการยกโทษด้วยซ้ำไป

ในทำนองเดียวกัน ถ้าคนหนึ่งก้าวเลยขอบเขตในการลวงประเวณีฝ่าย วิญญาณ เขาจะ ไม่สามารถรับเอาคำตอบต่อคำ อธิษฐานของตนและจะอยู่ห่าง โไกลจากพระเจ้า เขาจะเปราะเปื้อนกับโลกมากขึ้น ทำบาปแห่งการดริ่งพระ คริสต์ซ้ำอีก และเขาไปสู่หนทางแห่งความตาย (ฮีบรู 6, 10)

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์ ผมหวังว่าท่านจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การลวงประเวณีฝ่ายเนื้อหนังและการ ลวงประเวณีฝ่ายวิญญาณ และท่านจะปรารถนาความจริงและเดิมจิตใจของท่านให้เต็ม ไปด้วยความ จริงเท่านั้น ผม อธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อว่าเมื่อท่าน ทำเช่นนั้นแล้วท่านจะตกแดงตนเองไว้ให้เป็นเจ้าสาวของ องค์พระผู้เป็นเจ้า ที่ปราศจากตำหนิและมลทินค้างพรอยและเข้าร่วมในงานสมรสด้วยความ ชื่นชมยินดี

หลักข้อเชื่อ

1. คริสตจักรพันธมิตเน้นพันธบริษัชเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำที่เกิดจากการดลใจของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มี ข้อผิดพลาด
 2. คริสตจักรพันธมิตเน้นพันธบริษัชเชื่อในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าตรีเอกภาพ (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์)
 3. คริสตจักรพันธมิตเน้นพันธบริษัชเชื่อว่าเราได้รับการยกโทษความผิดบาปด้วยพระ โโลหิตแห่งการ โดของพระเยซูคริสต์เท่านั้น
 4. คริสตจักรพันธมิตเน้นพันธบริษัชเชื่อในการคืนพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครึ่งที่ 2 ของพระองค์ ยุคฟื้นฟู และสวรรค์นิรันดร์
 5. คริสตจักรพันธมิตเน้นพันธบริษัชประกาศถึงความเชื่อของคนผ่าน “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่มาประชุมร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร
- “พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต รมหาภัย และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน”
 “ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยความเมตตาซึ่งให้พรทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า”

พระกิตติคุณ 5 ด้าน

- การบังเกิดใหม่ - เราเชื่อว่าเราบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการคืนพระชนม์ ของพระเยซูคริสต์
- การชำระให้บริสุทธิ์ - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดย พระเยซูเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
- การทรงบัพติศมา - เราเชื่อว่าเราได้รับการบัพติศมาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า โดย การทรง โดของพระเยซูคริสต์
- การเป็นขึ้นใหม่ - เราเชื่อว่าผู้เชื่อที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ต้องสมบูรณ์และเป็นขึ้นมา ด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์
- การเสด็จกลับมา - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงาน มงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบน โลกก่อนอาณาจักรพันปี



มัทนาธิกาโรรอง เสียว (ภรรยาของเขา) ซังกุล (ลูกชายคนสองของเขา) และเคิเปียม (ลูกชายคนโตของเขา)

“ผมหายจากโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท”

มัทนายกคองฟิล ลี

อายุ 40 ปี คริสตจักรมันมินกวางจู ประเทศเกาหลีใต้

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2015 ผมยกกล่องสองใบขึ้นพร้อมกัน ในวินาทีนั้นผมรู้สึกว่ามีบางอย่างที่เอวของผมหลุดซึ่งแปลกมาก ผมยกกล่องสองใบไปยังอีกที่หนึ่งและวางกล่องนั้นลง จากนั้นเมื่อผมยืนขึ้นผมรู้สึกปวดหลังและขาอย่างรุนแรง ผมรีบเอาคำอธิษฐานเพื่อผู้ป่วยของ ดร.แจร์ออลีผ่านเว็บไซต์จี.ซี.เอ็น. (www.gcstv.org) จากนั้นผมเดินทางไปยัง โรงพยาบาลเสนาประสาทที่อยู่ใกล้บ้านผม

หมอบอกผมว่าผมอาจต้องเข้ารับการผ่าตัด แต่ผลการตรวจเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะช่วยให้รายละเอียดมากขึ้น ด้วยอาการปวดที่รุนแรงขึ้นผมจึงถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลกระดูกสันหลังด้วยรถฉุกเฉิน

การตรวจเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของผมชี้ให้เห็นว่าหมอนรองกระดูกสันหลังยื่นออกมาระหว่างหมอนกระดูกสันหลังส่วนที่ 4 กับที่ 5 และกดทับที่เส้นประสาท ที่แยกเวลานั้นแม่แต่เข็มป้องกันกระดูกก็ฉีกขาด ดังนั้นขอกระดูกจึงไหลลงมาข้างล่าง หมอบอกว่าไม่มีทางเลือกที่จะรักษาอาการนี้นอกจากการผ่าตัด

ถึงกระนั้น ผมก็ยังมีความเชื่อแบบอื่น ๆ และไม่ได้อยู่ภายใต้การปกป้องของพระเจ้า ผมกลับใจอย่างดองแท ในวันที่ 7 มีนาคม 2015 คริสตจักรมีการประชุมเพื่อการรักษาโรคโดยใช้ผ้าเช็ดหน้าผืนทางศ.อีซุน ลี ผมเตรียมตัวรับการรักษา ด้วยความเชื่อ ผมถวายเงินที่จะใช้สำหรับการผ่าตัดให้กับพระเจ้าและรับเอาคำอธิษฐานโดยใช้ผ้าเช็ดหน้าของศ.ลี จากนั้นอาการปวดทั้งหมดก็หายไปอย่างน่าประหลาด ผมไม่รู้สึกปวดเลยแม้ว่าผมจะเคลื่อนไหวร่างกายของคนหนัก เพียงใดก็ตาม ผมขอบพระคุณและถวายสงสารที่แด่พระเจ้าผู้ทรงรักษามผม



หมอนกระดูกส่วนที่ 4 และที่ 5 ยื่นออกมากดเส้นประสาท



ตอนนี้เขาสามารถนั่งและยืนขึ้นออกมาจากเส้นประสาท

“ฉันมีความสุขที่ได้เรียนพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์ ซึ่งสอนนำพระทัยของพระเจ้าให้กับฉัน”



กับนายอน (ลูกสาวของเธอ) และมัทนายกคองฟิล ลี (สามีของเธอ)

มัทนายกคองฟิล ลี (อายุ 44 ปี) คริสตจักรมันมินกิมแฮ ประเทศเกาหลีใต้

ในเดือนพฤษภาคม 2011 ฉันเริ่มเข้าร่วมนมัสการในคริสตจักรโดยการชักนำของเพื่อนของฉัน ฉันดำเนินชีวิตคริสเตียน อย่างมีความสุข การศึกษาพระคัมภีร์ประจำวันเป็นสิ่งที่ฉันค้นหาสำหรับฉัน ฉันพยายามที่จะประพฤติตามพระคำของ พระเจ้าด้วยการถวายสิบลดของฉันและการถวายเพื่อนางสังคมสเคราะห์ ฉันไม่ดูโทรทัศน์และชอบอ่านหนังสือของ คริสเตียน นอกจากนี้ ยังฉันคุ้นเคยกับพระคำของพระเจ้ามากขึ้นเท่าใดฉันก็ยิ่งหวังที่จะเข้าสู่ฝ่ายวิญญาณมาก ขึ้นเท่านั้น

ในช่วงปลายเดือนกันยายน 2012 ฉันเสาะหาหนังสือเกี่ยวกับฝ่ายวิญญาณทางอินเทอร์เน็ต เวลานั้นเองที่ฉันค้นพบ เว็บไซต์ของคริสตจักรมันมินแมนฮัตตัน (www.manmin.org) และหนังสือเล่มต่าง ๆ ของ ดร.แจร์ออลี หัวใจของฉันเต้น รวบรวมขึ้นเพียงแค่นั้น ได้อ่านชื่อหนังสือและบทสรุปของเนื้อหา ฉันพยายามคิดหาแนวทางจะอ่านหนังสือทั้งหมดเหล่านี้ให้จบอย่างรวดเร็วและฉันเรียนรู้ว่าหนังสือเหล่านี้มีฉบับอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

ฉันซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และดาวน์โหลดหนังสือเหล่านั้นลงในสมาร์ตโฟนของฉัน ฉันอ่านหนังสือเหล่านั้นจนกระทั่ง ดึกคืนและรู้สึกว่าการนี้คือโลกทั้งใบไว้ในมือของฉัน หนังสือเหล่านั้นให้ความชื่นบานกับฉัน ซึ่งไม่อาจบรรยายได้และให้ ความซาบซึ้งใจแก่ฉันอย่างมาก ฉันได้อ่านว่ามีคริสตจักรสาขาของคริสตจักรมันมินแมนฮัตตันอยู่ในเมืองกิมแฮที่ฉันอาศัย อยู่ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2012 ฉันก็เริ่มเข้าร่วมนมัสการที่คริสตจักรมันมินกิมแฮ

พระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์เปิดเผยให้เห็นถึงความแท้จริงในจิตใจของฉัน พระกิตติคุณนี้สอนฉันให้รู้จักวิธีแก้ปัญหา เรื่องความบาปของฉันเช่นกัน ฉันเริ่มกำจัดการยึดเอาตนเองเป็นศูนย์กลางทิ้งไปและเริ่มคิดจากมุมมองของคนอื่น เมื่อ ฉันรู้สึกโกรธฉันจะอดอาหารหนึ่งมื้อหรือหนึ่งวันและอธิษฐาน ฉันพยายามสำแดงความรักฝ่ายวิญญาณที่อธิบายไว้ใน หนังสือ “บทเรียนจากบทแห่งความรัก” ด้วยเช่นกัน ฉันมีความสุขที่จะฟังคำเทศนาของศิษยาภิบาลอวูโตอย่างมาก

ฉันรู้จักกลุ่มฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าทรงตอบแทนเราตามสิ่งที่เราได้กระทำเช่นกัน จากนั้นเป็นต้นมาฉันได้อุทิศตนให้กับ การรับใช้ การอธิษฐาน งานอาสาสมัคร และการถวายทรัพย์ ฉันพยายามที่จะบรรลุถึงการมีพระทัยขององค์พระผู้เป็น เจ้าด้วยเช่นกันจากนั้นพระเจ้าแห่งความรักไม่เพียงแต่ทรงประทานพระพรทางด้านการเงินให้กับธุรกิจของสามีของฉัน เท่านั้น แต่พระองค์ทรงอวยพรให้เรามีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุข สุขด้วยเช่นกัน ฉันขอบพระคุณและถวายสงสารที่แด่พระเจ้าผู้ทรงอนุญาตให้ฉัน ได้รู้จักนำพระทัยของพระองค์อย่างชัดเจนและดำเนินชีวิตในความหวัง

“ผมได้รับการปลดปล่อยจากการติดเหล้าที่สร้างปัญหาให้ผมมาเป็นเวลา 60 ปี”



กับนัทนาธิกาอวูโตฮอนคิก คิม (ภรรยาของเขา)

มัทนายกคองฟิล ลี (อายุ 85 ปี) คริสตจักรเขตที่ 25 ประเทศเกาหลีใต้

ผมเริ่มดื่มเหล้าตั้งแต่วัยเด็กเนื่องจากพ่อแม่ของผมชอบดื่มเหล้า ผมทำสิ่งเลวร้ายมากมายหลังจากดื่มเหล้า ดังนั้นผม จึงมีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีสำหรับเรื่องนี้ ภรรยาของผมมีปัญหาเกี่ยวกับผมมาก

ในปี 1997 ผมเริ่มไปโบสถ์กับภรรยาภายใต้การชักนำของลูกสาวของผมซึ่งได้แก่ศิษยาภิบาลจินซุก ฮอง แต่ผมเพียงแคเข้าร่วมการนมัสการรอบเช้าวันอาทิตย์และพบปะกับเพื่อนฝูงอีกและดื่มเหล้าไปจนกระทั่งดึกคืน ผมขวางป่าถึงของ และพูดจาหยาบคายเมื่ออยู่ที่บ้าน ผมเกลียดสิ่งนั้นแต่ผมไม่สามารถหยุดมันได้

ในวันอาทิตย์หนึ่งในปี 2010 ผมต้องการที่จะเข้าร่วมการนมัสการรอบเย็นวันอาทิตย์ขึ้นมายังฉบับพลัน คำเทศนาของศิษยาภิบาลอวูโต ดร.แจร์ออลี ลีเริ่มทำงานในจิตใจของผมและพระคุณอันยิ่งใหญ่เริ่มมาเหนือผม จากวันนั้นเป็นต้น มาผมเริ่มรังเกียจเหล้า นั่นเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อมาก ในที่สุดผมก็ได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากการติดเหล้าที่สร้าง ปัญหาให้ผมมาเป็นเวลามากกว่า 60 ปี ฮาเลลูยา

ผมเป็นลูกชายคนเดียวในครอบครัวของผม ดังนั้นผมจึงใช้ชีวิตที่เอาแต่ใจตนเองเป็นหลัก แต่ผมได้รับการสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นคนที่มีสติปัญญาจิตใจกรรขของ ผม เราดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขและเผยแพร่หนังสือพิมพ์มันมินด้วยความ ปราบณาที่ จะทำให้พระเจ้าพอพระทัย เราอ่านพระคัมภีร์ อ่านหนังสือของศิษยาภิบาลอวูโต และอธิษฐานด้วยกันทุกวัน เวลานั้นเรามีความสุขมาก พวกเราขอบพระคุณและถวายสงสารที่แด่พระเจ้าผู้ทรงอนุญาตให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์ และสงบสุขในวัยชรา

“ผมดำเนินชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เพราะความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้า”

คริสเตียนที่แท้จริงเชื่อในการเป็นขึ้นมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า ดังนั้นเขาจึงมีความหวังในเรื่องสวรรค์และปรารถนาที่จะได้รับการสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยพระคำของพระเจ้า ขอให้เรารู้สึกถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์และมีความหวัง ในเรื่องการเป็นขึ้นมาเพิ่มมากขึ้น ด้วยพิจารณาคุณค่ามากมายจำนวนมากเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานและ ทรงอวยพรผู้คนที่เชื่อและเชื่อฟังพระองค์



น้องมาร์กาเร็ต อะเทียโน (วัย 15 ขวบ) กับแม่ของเธอในประเทศเคนยา

“ตอนที่ บอดสนิทของหนูมองเห็นได้อีก”

หนูเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่ 7 หนูอาศัยอยู่ในเมืองสียาซา ที่อยู่ห่างจากกรุงไนโรบีประเทศเคนยาไปประมาณ 400 กม. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2015 หนูมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงในช่วงที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ประมาณเที่ยงวัน หนูสูญเสียการมองเห็นของตนไปโดยฉับพลัน หนูมองไม่เห็นอะไรเลย หนูตกใจและสับสนมาก เพื่อนของหนูประหลาดใจ เช่นกัน พวกเขาพาหนูไปหาครู แต่ไม่มีทางใดที่จะจัดการกับปัญหานี้ได้ วันต่อมาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและหนูไม่สามารถทำสิ่งใดด้วยตัวเองได้เลย

แม่ของหนูตกใจมากและไม่รู้ว่าจะทำสิ่งใด แต่เธอมีความเชื่อในพระเจ้า ดังนั้นเธอก็คุกเขาลงและอธิษฐานต่อพระเจ้า เธอขอร้องให้เพื่อนบ้านและญาติพี่น้องของเธออธิษฐานเพื่อหนูด้วยเช่นกัน บางคนบอกให้เธอไปฟังหมอฟัน แต่เธอไม่ หวั่นไหว

หนูไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงกับแม่และให้หมอดตรวจตาของหนู หมอหาสาเหตุของการตาบอดไม่เจอ เขาเพียง แสบอกเราว่าตาของหนูไม่มีทางรักษาให้หายได้

สามวันต่อมาญาติพี่น้องคนหนึ่งของหนูที่ได้ยินถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้เดินทางมาเยี่ยมพวกเราที่บ้าน เธอเป็นแม่ ของศิษยาภิบาลโบอาสที่รับใช้อยู่ในคริสตจักรแห่งความบริสุทธิ์ในไนโรบี เราเคยได้ยินถึงการทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจที่ สำแดงผ่านการอธิษฐานโดยโซฟาเซ็ดหนา (กิจการ 19:11-12) ดังนั้นเราจึงต้องการที่จะรับเอาคำอธิษฐานนั้น

ด้วยความช่วยเหลือของเธอเราจึงสามารถติดต่อกับ บิชอป ดร.ของโฮ ซองผู้ซึ่งรับใช้อยู่ที่คริสตจักรแห่งความบริสุทธิ์ มั่นมั่นในไนโรบี ดร.ซองเรียกเราให้เรากลับใจการ ความคิดของเราและอธิษฐานเพื่อหนูโดยโซฟาเซ็ดหนา ที่ ดร.แจร์ออก ดี ศิษยาภิบาลอาวุโสแห่งคริสตจักรมันมิน เซ็นทรัลได้อธิษฐานเจิมเอาไว้ หลังจากการอธิษฐาน หนูพยายามที่จะมองดู พระคัมภีร์ ในวินาทีนั้นการมองเห็นของ หนูก็ชัดเจนขึ้นและหนูมองเห็นตัวหนังสือ ฮาเลลูยา

หนูขอบพระคุณและถวายสง่าราศีทั้งสิ้นแด่พระเจ้าผู้ทรง รักษาการตาบอดของหนูให้หายซึ่งไม่อาจรักษาให้หายได้ และ ผู้ทรงนำหนู ไปสู่หนทางแห่งความสว่างอันเจิดจ้า

“เซลล์นี้ ออกจากระบบนำเหลืองของลูก ชายผมอยู่ชั้นที่สาม แต่เซลล์เหล่านั้นหายไป”

ลิตา สุนาร์ (อายุ 30 ปี) ประเทศเนปาล



ลิตา สุนาร์กับสุรต์ สุนาร์ (ลูกชายคนโตของเธอ) ซึ่งได้รับการรักษาให้หายจากโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (ขวา) กานกา สุนาร์ (ลูกสาว) และชการ์ สุนาร์ (ลูกชายคนที่สอง)

ในเดือนพฤศจิกายน 2013 สุรต์ สุนา (อายุ 13 ขวบ) ลูกชายคนโตของผมมักจะไอและมีอาการไขขึ้นสูงอยู่บ่อยครั้ง ผม คิดว่าเขาเพียงแต่ไอเพราะเป็นหวัด แต่น้ำหนักเขาลดลงและแสดงอาการแปลกหลายอย่างออกมา เช่น อาการบวมที่หน้าอกด้านขวาของเขา

ผมพาเขาไปโรงพยาบาลเด็กกันดีในกรุงกาฐมาณฑุ เมืองหลวงของประเทศเนปาล หมอที่โรงพยาบาลบอกว่าเขาป่วย เป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองขั้นที่สามซึ่งทำให้เราตกใจมาก เขามีเกล็ดเลือดเพียง 60,000 (ปกติต้องมี 150,000 ถึง 400,000) และระดับโปรตีนในเม็ดเลือดแดงของเขาอยู่ที่ในราว 7.1 (ปกติคืออยู่ที่ 12 ถึง 16) เขาได้รับตัวเขารักษา ในโรงพยาบาลในทันทีและรับการบำบัดมะเร็ง ผมของเขาร่วงจนหมดศีรษะและเขาอยู่ในขั้นวิกฤติ แม่หกล้มเดือนต่อมา ก็ไม่มีอะไรดีขึ้น ผมรู้สึกสิ้นหวังและเดินทาง ไปศูนย์พันธกิจมันมินในประเทศเนปาลซึ่งน้องสะใภ้ของผมเคยพูดถึง

ด้วยความรู้สึกคับแค้นใจ สมาชิกทุกคนในครอบครัวของผมสมัครเข้าเป็นสมาชิกในเดือน พฤษภาคม 2014 แต่เราเข้าร่วมมัสการเพียงไม่กี่ครั้ง

และเรายังไหว้รูปเคารพอยู่ ดังนั้นเซลล์มะเร็งจึงกระจายไปทั่วร่างกายของเขาอย่างรวดเร็ว เขามีความทุกข์ทรมานอย่างมากเนื่องจากไขสูงและหายใจไม่ออก เขามีโอกาสเสียชีวิตในไม่ช้า ในเวลาเดียวกันเขาต้องการพบกับศิษยาภิบาลเกรซ ลีผู้ซึ่งรับใช้อยู่ในศูนย์พันธกิจมันมินอย่างมากและเธอเดินทางมาเยี่ยมเขา

เธอบอกให้เรากลับใจจากการไหว้รูปเคารพและบอกลูกชายของผมว่าเขาควรมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงในช่วงการนมัสการ ลูกชายของผมไปโบสถ์ตามคำแนะนำของเขาตั้งแต่ปี 2012 แต่เขาไม่ได้นมัสการอย่างถูก ต้องเพราะเขาชอบเล่นอยู่ภายนอกคริสตจักร ศิษยาภิบาลลีเรียกร้องให้ผม สำแดงความเชื่อในพระเจ้าเป็นเวลา 21 วัน ด้วยการถวายการอดอาหาร เธออธิษฐานเพื่อเขาโดยโซฟาเซ็ดหนาที่ศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.แจร์ออก ดีแห่งคริสตจักร มันมินเซ็นทรัล (ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้) ได้อธิษฐานเจิมเอาไว้ด้วยเช่นกัน (กิจการ 19:11-12) และเธอพ่นน้ำ จิตจากเมืองมวนลงบนตัวเขาด้วยเช่นกัน

ในช่วง 21 หลังจากนั้นผมอธิษฐานต่อพระเจ้าด้วยหัวใจที่มีต่อการรักษาลูกชายของผม ผมถวายการอดอาหารมือค้ำ และกลับใจจากการที่ผมได้กราบไหว้รูปเคารพ ลูกชายของผมเริ่มมีอาการดีขึ้นหลังจากการอธิษฐาน อาการไขลดลง และจำนวนเกล็ดเลือดและระดับ โปรตีนในเม็ดเลือดแดงของเขาอยู่ในระดับปกติโดยไม่มีอาการให้เลือดที่เขาเคยต้องการ ในทุก ๆ สามวัน ในเดือนสิงหาคมเขาไม่มีเซลล์มะเร็งหลงเหลืออยู่เลย ฮาเลลูยา

ผมขอบพระคุณและถวายสง่าราศีทั้งสิ้นแด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ที่พระองค์ทรงอวยพรพระสมาชิกในครอบครัวของผมให้มีโอกาสสำหรับความรอดผ่านทาง โรคภัยของลูกชายของผม



การตัดต่อมน้ำเหลืองตรวจชี้ให้เห็นว่าเขาเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองขั้นที่สาม



ไม่มีมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในการตรวจไขกระดูก

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอักษรของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการโทรทัศน์คริสเตียนที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมทั้งแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการใช้สัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C txp 1 G รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยช่อง Audio pid : 3006 คลื่นความถี่ของดาวเทียม : Downlink Frequency : 3551 H ซิมโบลเรต : Symbol ret : 13333 Msymbol FEC: 3/4

www.manmin.org--->English--->Word of Life ไทย (มีคำเทศนาภาษาไทย)

จาก คริสตจักรมันมินเชียงราย จัดพิมพ์โดยคริสตจักรมันมินเซนต์รัลเซิร์ช

121/472 บ้านดู่เมืองใหม่ อ.เมือ่ง จ. เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 083-5782116, 084-3550176 (อ. วอน)

jaewon 7700@hanmail.net

Thai